

# ธ.ก.ส.หนุนเกษตรกรปลูกกล้วยชา

## เตรียมจะขึ้นทะเบียน 1 เม.ย.นี้ อย.เรียกคืนใบอนุญาตกล้วยชง

นครศรีธรรมราช • “ธ.ก.ส.” พร้อมปล่อยกู้หนุนเกษตรกรปลูกกล้วยชง-กล้วยชา เตรียมจะขึ้นทะเบียน 1 เม.ย.นี้ จำนวน 13,000 ครัวเรือน โบรมกเผย อย.เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกล้วยชง เป็นลต่อหุ้ที่ MOU กับ DOD

นายธนรัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เตรียมหารือร่วมกับกรมการยาง (ยสท.) หลังจากที่ยสท.เตรียมจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยชง-กล้วยชาในวันที่ 1 เม.ย.นี้ จำนวน 13,000 ครัวเรือน โดยจะมีการหารือถึงเงื่อนไขในการรับรองการปลูกกล้วยชง-กล้วยชา

ก่อนพิจารณาแนวทางในการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่มนี้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.สามารถปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยชง-กล้วยชาได้ ซึ่งจะอยู่ในวงเงินสินเชื่อสำหรับปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต วงเงิน 10,000 ล้านบาท หากเกษตรกรต้องการจะเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกมาปลูกกล้วยชง-กล้วยชา ส่วนจะมีสินเชื่ออะไร



ธนรัตน์ งามวลัยรัตน์

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็ขอพิจารณาความต้องการของเกษตรกรและดูเรื่องกระบวนการผลิตให้ชัดเจนก่อน

“โดยเบื้องต้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูลูกค้าไว้บ้างแล้ว ซึ่งกล้วยชง-กล้วยชาที่จะปลูกจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด โดยขณะนี้เห็นว่ายัง

อนุญาตให้ปลูกแค่ครัวเรือนละ 6 ต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะไปคุยกับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือหลักเกณฑ์การดำเนินการปลูกกล้วยชง-กล้วยชา ซึ่งขณะนี้ก็มีบริษัทขนาดใหญ่ที่สนใจนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ซีพี” นายธนรัตน์กล่าว

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกล้วยชงจากบริษัทเอกชน 7 ราย รวมถึง บมจ.ดีไอดี ไบโอเทค หรือ DOD ส่งผลให้ราคาหุ้น DOD และหุ้นที่เกี่ยวข้องจากการ MOU จำนวน 4 บริษัท ปรับลดลงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดย DOD ปิดที่ 14.90 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ 1.97%, บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN ปิดที่ 11.20 บาท ลดลง 0.30 บาท หรือ 2.61%, บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO ปิดที่ 12.10 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ 0.82%, บมจ.บิวตี้คอมมูนิตี้ หรือ BEAUTY ปิดที่ 1.79 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ 4.28% และ บมจ.โรจจิส อินเทอร์เน็ตซิสเนล หรือ KISS

ปิดที่ 16.50 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส จำกัด ระบุว่า อย.เรียกคืนใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกล้วยชง เพื่อแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาตเพิ่มเติม นั้น อาจเป็นลต่อหุ้ที่เกี่ยวข้องกับ DOD คือ JKN, CHAYO, KISS และ BEAUTY ที่มีการลงนาม MOU ร่วมกับ DOD จากความไม่ชัดเจนดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าในประเทศที่เริ่มมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจกล้วยชง-กล้วยชา คือ สหรัฐและแคนาดา โดยถึงแม้จะเริ่มเห็นพัฒนาการของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หลังเริ่มมีการอนุญาตให้ผลิตเชิงพาณิชย์แพร่หลายขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายังประสบผลขาดทุนมาจากทั้งปัญหาเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต, การลงทุน R&D และค่าใช้จ่ายทางการตลาด.